

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน 17-19 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (19 ก.ย.59)</p>	<p>โพลรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจเรื่อง "โพลผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี การปรับคณะรัฐมนตรี และประเด็นสำคัญอื่นๆ" ศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,237 ตัวอย่าง คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ด้านการเมืองและความมั่นคงได้ 9.23 คะแนน ด้านสังคม ประชาชนพอใจ 8.45 คะแนน ขณะที่ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนพอใจ 6.29 คะแนน</p> <p>การจัดอันดับความพอใจรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่า อันดับ 1 รัฐบาลและคสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร้อยละ 63.5, อันดับ 2 รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 11.3, อันดับ 3 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 10.7, อันดับ 4 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 5.5, อันดับ 5 รัฐบาลชวน หลีกภัย ร้อยละ 4.3 ตามลำดับ</p> <p>10 อันดับกระทรวงที่ประชาชนเห็นผลงาน พบว่า อันดับ 1 กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 18.6, อันดับ 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 15.7, อันดับ 3 กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 11.4, อันดับ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 10.9, อันดับ 5 กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 9.0, อันดับ 6 กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 6.3, อันดับ 7 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 5.5, อันดับ 8 กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 3.6 ส่วนอันดับ 9 มี 2 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ได้ร้อยละ 2.7 และอันดับ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 2.1</p>
<p>สยามรัฐ (19 ก.ย.59)</p>	<p>ผลงาน 2 ปี สาธารณสุข</p> <p>-เสนอสรุปข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขรอบ 2 ปี (พ.ศ.2558-2559) ด้วยผลงาน 5 ด้านตามแนวทางประชารัฐจัดเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ</p> <p>1.ขับเคลื่อนปฏิรูประบบสาธารณสุข อาทิ ยกกระดับคุณภาพระบบรักษาพยาบาลสร้างทีมหมอครอบครัว 66,492 ทีม ให้บริการเชิงรุกทั้งในสถานพยาบาลและที่บ้าน ทำรายการชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานร่วมทุกสิทธิ ทำนโยบายความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ พัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ เป็นต้น</p> <p>2.ยกระดับคุณภาพระบบรักษาพยาบาล อาทิ เปิดคลินิกโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ช่วยยืดเวลาเกิดไตวายออกไปอีก 7 ปี เป็นประเทศแรกของโลก ปลูกถ่ายไตคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกว่า 600 ราย ประหยัดงบกว่า 15,000 ล้านบาท ผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงยาลดไขมันเลือดในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 797 แห่ง ทำให้ลดเสียชีวิตได้ 1.3 เท่า ลดเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจ มีโรงพยาบาลผ่าตัดโรคหัวใจ 16 แห่ง และสวนหัวใจได้ 18 แห่ง มีศูนย์ประสานส่งต่อในโรงพยาบาลทุกจังหวัดและทุกเขตสุขภาพ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน "ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สามารถรักษาได้ทุกที่ ได้ทุกสิทธิ 72 ชั่วโมงแรก ไม่จ่ายค่ารักษาเพิ่ม หรือถูกเรียกเก็บก่อน"</p> <p>3.สร้างเสริมความเข้มแข็งให้บริการด้านสาธารณสุข อาทิ พัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ-พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนกว่า 10,000 ทีม คลินิกหมอครอบครัว นำร่องเขตเมือง 16 จังหวัด 48 ทีม ตั้งเป้าหมายทีมหมอครอบครัวและสหวิชาชีพ ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 ทีมต่อประชากร 10,000 คน เพื่อดูแล 1 ล้านครอบครัวในปี 2560</p> <p>4.สร้างอาชีพ สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ สนับสนุนผลิตยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ส่งเสริมตลาดยาแผนไทย ลดค่านำเข้ากว่า 2,600 ล้านบาท/ปี พัฒนากาวเครือขาว กระชายดำ บัวบก ซึ่งเป็นตำรับยาอายุวัฒนะ เป็นเครื่องสำอาง สร้างมูลค่าตลาดกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี มีบริการผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทยคู่ขนานในโรงพยาบาล 594 แห่ง มีโรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐาน GMP 15 แห่ง</p> <p>5.ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม จัดระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดเช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะตรวจวิเคราะห์โรคอีโบล่า 22 แห่ง พัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลตรวจเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ใน 8 ชั่วโมง พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว และแพทย์ระบาดวิทยา 1,080 ทีม พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (17ก.ย.59) ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว (19 ก.ย.59)</p>	<p>นายกฯ ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคสช. จะเดินทางไปนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 71 ระหว่าง 18-25 ก.ย. 59 โดยเตรียมหารือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับบทบาทไทยบนเวทีโลก เช่น การประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัย การประชุมระดับสูง เรื่องการต่อต้านจุลชีพ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ประสานกลุ่มประเทศ G77 และที่ผ่านมามีการผลักดันประเด็นนี้ในเวที ASEAN ได้สำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประชาชนอาเซียนอย่างเป็นทางการ เช่น การรณรงค์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศ และสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เป็นต้น</p>
<p>มติชน (19 ก.ย.59)</p>	<p>สรรหาเลขาธิการ สปสช. -เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ หอมหวล ผอ.สำนักกฎหมาย สปสช. เปิดเผยแพร่ชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. มีทั้งหมด 12 ราย ดังนี้ 1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.รพศ.ราชบุรี 2.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช. 3.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ 4.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. 5.นายปรเมษฐ์ จินา สสอ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ 6.นพ.กำจัด รามกุล หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข 7.นพ.ปพน ติไชยเศรษฐ ผอ.รพ.นาหม่อม จ.สงขลา 8.ผศ.นพ. ชูศักดิ์ โอภาสเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี 9.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 10.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นพ.สสจ.มหาสารคาม 11.รศ.นพ.สุศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามธิบดี 12.นพ.หมอยุ่น รัชชบุตร พุทธิพันธ์ อดีต ผอ.รพ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดรับสมัคร ได้มีการฟ้องศาลปกครองและขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้ระงับการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.ไว้ก่อน ศาลได้นัดไต่สวนฉุกเฉินคู่กรณี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 แล้ว ดังนั้นหากในวันที่ 19 กันยายน 2559 ยังไม่มีคำสั่งศาลในเรื่องดังกล่าว สำนักกฎหมาย สปสช.จะส่งรายชื่อผู้สมัครทั้ง 12 ราย ไปตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ และจะจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อกำหนดกรอบการสรรหาดำเนินการสรรหาต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คัดข่าว กรองคน Hfocus (18 ก.ย.59)</p>	<p>สปสช.ได้รางวัลคุณธรรม -เสนอข่าว ป.ป.ช. ประกาศผล "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย สปสช. ได้ อันดับที่ 34 จาก 115 หน่วยงาน หรือ 83 % จาก 100 คะแนน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงหลักการดำเนินงานของ สปสช.ที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการบริหารด้วยคุณธรรมและความ โปร่งใส อันเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานส่งผลให้นานาประเทศยอมรับ และถือเป็นแบบอย่างตลอดมา</p>
<p>มติชน ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์(17ก.ย.59)</p>	<p>แต่งตั้งนพ.สสจ.-ผอ.รพ. -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยฉบับแรกที่ 1549/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) จำนวน 16 คน และฉบับที่ 2 ที่ 1550/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป</p>
<p>hfocus</p>	<p>แต่งตั้งสาธารณสุขนิเทศก์ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง รก.สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และรก.ตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (ส่วนกลาง) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 ดังนี้ 1.นพ.ไพศาล ธิญญาวิสิทกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ 2.นพ.กิตติ กรรภิรมย์ ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ 3.นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร นพ.สสจ.ชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค 4.นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสรณ์ นพ.สสจ.ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง และ 5.นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบ</p>	<p>ร้องเรียนระเบียบใหม่ ฌกส. -เสนอจดหมายจากข้าราชการเกษียณกระทรวงสาธารณสุข ว่า เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข (ฌ.ก.ส.) มาจนเกษียณอายุราชการ ซึ่งในข้อบังคับที่ 34 (พ.ศ.2521) แจ้งว่า ผู้เกษียณอายุได้รับการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>จดหมาย (18 ก.ย.59)</p>	<p>ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าฌาปนกิจต่อไป แต่เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 ได้รับหนังสือจาก ฌ.ก.ส.ให้ไปชำระเงินค่าฌาปนกิจย้อนหลังเดือนละ 298 บาท จนกว่าจะเสียชีวิต ถ้าสมาชิกคนใดไม่จ่ายเงินให้ ฌ.ก.ส.ภายใน 3 เดือนจะถูกขับชื่อออกจากสมาชิก ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เพราะได้รับเงินบำนาญน้อย ข้อบังคับหรือกฎหมายใดๆ ไม่ควรที่จะใช้ย้อนหลัง</p> <p>ด้าน เจ้าของคอลัมน์ ตอบว่า ผู้รับผิดชอบ ควรจะมีคำตอบหรือมีทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วน</p>
<p>บางกอกโพสต์ (19ก.ย.59)</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. จะมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล ในวันที่ (19 ก.ย.) เพื่อร่วมหารือหรือพูดคุยถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคซิกา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น (19 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ว่า จากการที่องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงและมีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ส่งผลให้ประเทศจีนกำหนดให้สินค้าที่ส่งจากไทยต้องผ่านสารเคมีกำจัดยุงในขั้นต้นส่งสินค้า และต้องมีใบรับรองการกำจัดยุง ไปสำแดงให้กับกรมศุลกากรของจีนก่อนที่จะนำสินค้าเข้าประเทศ โดยมีค่าบริการประมาณ 4,000 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ แต่หากให้เงินดำเนินการฆ่าเชื้อจะเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 3 - 4 เท่า ทำให้กระทบต่อผู้ส่งออกที่ต้องมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งหาแนวทางหยุดแพร่ระบาดของเชื้อโรค การกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการเพื่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก</p>
<p>เดลินิวส์(17ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ สุริตนาวิช นพ.สสจ.ลพบุรี ประชุมสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ จ.ลพบุรี หลังพบผู้ป่วยแล้ว 6 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 5 ราย ได้มีการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ขอความร่วมมือทุกบ้าน ทุกชุมชนทุกโรงเรียน สถานประกอบการ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันไม่ให้ยุงกัด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น คมชัดลึก(17ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สสจ.กาฬสินธุ์ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินบัญชาการควบคุมโรคไวรัสซิกา คุมเข้มพื้นที่เสี่ยงใน 18 อำเภอ หลังจากพบผู้ป่วย 4 ราย ในพื้นที่ อ.นามน พร้อมกับรณรงค์ป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่ม นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบหญิงตั้งครรภ์ 37 คน ในพื้นที่ อ.นามน ขณะนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อ และยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม</p>
<p>ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของไข้ซิกาอย่างใกล้ชิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมในการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง กำหนดดำเนินการ “กวาดบ้าน ควนหาโรค” ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559 เร่งค้นหาผู้มีอาการเข้าข่ายการสอบสวนโรค คือ มีไข้ ปวดข้อ มีผื่น ตาแดง เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่แรกเริ่ม และขอความร่วมมือทุกบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด ร่วมกับอสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ตามมาตรการ 5ส. 3ก. (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรคอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (18 ก.ย.59)</p>	<p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว ริค สก็อต ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา ประกาศขยายเขตการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาจาก 1.5 ตารางไมล์ เป็น 4.5 ตารางไมล์ บริเวณชายหาดไมอามี หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในฟลอริดาเพิ่มเป็น 93 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ดำเนินการพ่นยากำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่เพิ่มอีก 14 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา ล่าสุด อยู่ที่ 369 ราย</p>
<p>แนวหน้า มติชน (17ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารโรคติดเชื้อแลนเซต เป็นการศึกษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขบราซิล ขอให้ช่วยหาสาเหตุที่ทารกเกิดใหม่มีศีรษะเล็กผิดปกติแต่กำเนิดมากกว่า 1,700 คน ผลการศึกษาเบื้องต้นกับทารกศีรษะเล็ก 32 รายแรกจากทั้งหมด 200 ราย ยืนยันว่า มีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการติดเชื้อไวรัสซิกาในสตรีมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ครรภกับการที่ทารกสมองเสียหายเพราะมีศีรษะเล็กผิดปกติแต่กำเนิด โดยทีมนักวิจัยได้เสนอให้มีการเพิ่มใช้ชิก้าเข้าไปในกลุ่มโรคติดเชื้อแต่กำเนิด ซึ่งรวมถึงทอกโซพลาสโมซิส (toxoplasmosis) ซิฟิลิส (syphilis) รูเบลลา (rubella) โรคติดเชื้อไซโตเมกะโลไวรัส (cytomegalovirus) เอชไอวี (HIV) เริม (herpes)</p> <p>ด้านองค์การสุขภาพภาคพื้นอเมริกา ประกาศจัดการประชุมว่าด้วยการป้องกันเชื้อไวรัสซิกา ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม ที่กรุงฮาวานา เมืองหลวงของคิวบา เป็นก้าวแรกที่กำหนดกลยุทธ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสซิการ่วมกัน</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น (18 ก.ย.59) บ้านเมือง (19 ก.ย.59) ASTVผู้จัดการออนไลน์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว ทหารล่าปาง เติมนธรงค์ แจกทรายฆ่าลูกน้ำ หลังไขเลือดออกกระบาดหนัก สูงอันดับ 6 ของประเทศ ปีนี้พบแล้ว 579 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นพ.สสจ.สุรินทร์ เปิดโครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขเลือดออก” ให้ประชาชนระมัดระวังการแพร่ระบาดและรับทราบวิธีป้องกันการเกิดโรคไขเลือดออก เนื่องจากในขณะนี้ จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้แล้ว 1,372 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย</p> <p>-เสนอข่าว กรมสาธารณสุขของพม่า เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโรคไขเลือดออกมากกว่า 6,000 ราย ทั่วประเทศพม่า ในช่วงเดือนมกราคม จนถึงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดยเมืองมัณฑะเลย์มีผู้ป่วยโรคไขเลือดออกมากที่สุด 921 ราย นอกจากนี้ มีผู้เสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกแล้ว 36 ราย</p>
<p>แนวหน้า (18 ก.ย.59)</p>	<p>ไวรัสซิกุนกุนยา</p> <p>-เสนอข่าว ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกุนกุนยาแล้วมากกว่า 1,000 คน ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างหลายแห่ง เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพที่เดินทางมาทำงานก่อสร้างในกรุงนิวเดลี อย่างไรก็ตาม ยังไม่ยืนยันว่าการติดเชื้อไวรัสซิกุนกุนยาเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากผู้เสียชีวิตบางรายมีอาการป่วยเรื้อรังอยู่ก่อน ทั้งโรคไตวายและความดันโลหิตสูง แต่ยอมรับว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสซิกุนกุนยาในกรุงนิวเดลีถือว่าร้ายแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และเจ้าหน้าที่จะเร่งหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด เพื่อนำไปสู่การป้องกันและควบคุมผู้ติดเชื้อต่อไป</p>
<p>มติชนออนไลน์ (17ก.ย.59) คมชัดลึก (19 ก.ย.59)</p>	<p>อก.ผลิตเจลป้องกันยุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อก. เปิดเผยว่า อก.ได้ทำการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เอ็ม-รีเฟลล์ เป็นเจลใสใช้ทาผิวป้องกันยุง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีความปลอดภัย เนื่องจากใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง (biopesticide) ซึ่งพัฒนาจากธรรมชาติ สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ป้องกันยุงรำคาญได้ 7 ชม. ยุงลายบ้านป้องกันได้ 3 ชั่วโมง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกัน (Protection time) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้ว นอกจากนั้น ยังได้ผลิตทรายกำจัดลูกน้ำยุง ชื่อ ทรายจีพีโอ-1 Temphos 1 % W/W ชนิดของ 50 กรัม และชนิดถัง 25 กิโลกรัม สำหรับใส่ในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยขณะนี้ได้เร่งกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และได้ทยอยส่งให้หน่วยบริการ และจำหน่ายให้ประชาชนนำไปใช้ในพื้นต่างๆ ต่อไป</p>
<p>มติชนออนไลน์ (18 ก.ย.59) สยามรัฐ ไทยโพสต์ (19 ก.ย.59)</p>	<p>ร่าง กม.ควบคุมโรคไม่ติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้ร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่ง ร่างพ.ร.บ.นี้จะเน้นการควบคุมโรคเป็นสำคัญ และไม่ทับซ้อนกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค ราคาสินค้าและบริการ ภาษี อาหาร บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้สร้างกลไกสำคัญใหม่ คือการให้มีการประเมินสุขภาพประชาชนระดับประเทศ เพื่อเฝ้าระวังในการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป ขณะนี้อยู่ในกระบวนการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก เตลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ติงการเปิดคลินิกนอกเวลา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ. กล่าวว่า รพ.สธ.จะตั้งคลินิกพิเศษนอกเวลา โดยให้ประชาชนที่สมัครใจใช้บริการจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลเอง ซึ่งจะทำให้การให้บริการในระบบปกติลดความแออัดลง ขณะที่แพทย์ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่คนไข้สมัครใจจ่ายเอง และไม่กระทบกับงบประมาณของโรงพยาบาล เพราะสามารถนำเงินรายได้จากบริการคลินิกนอกเวลามาทำนุบำรุงการเลี้ยงตัวเองได้</p> <p>โดยการจัดตั้งคลินิกพิเศษนอกเวลา ต้องเริ่มจากโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ทั้งสถานที่ บุคลากรและจำนวนคนไข้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ที่มีความแออัดมากในระบบปกติ ที่สำคัญ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ดีกว่าก่อน ขณะนี้ได้มอบหมายให้มีการศึกษาเรื่องระเบียบต่างๆ หากไม่ติดขัดระเบียบ โรงพยาบาลที่มีความพร้อมก็สามารถเปิดให้บริการได้</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา(17ก.ย.59)</p>	<p>การควบคุมการใช้ยาของบุคลากรการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความว่า สดง.มีหนังสือด่วนถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ระบุว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น การรับเงินสวัสดิการ การลือกลบเกลื่อน การใช้ยาไม่สมเหตุผล หรือเกินความจำเป็น เป็นต้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ จึงมีข้อเสนอแนะให้รว.มหาดไทยสั่งการ และติดตามให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้ผู้บริหารโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่อยู่ในการกำกับดูแลทุกแห่ง ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังส่งหนังสือถึงรว.สธ. เพื่อแจ้งให้ปลัดสธ.ตรวจสอบโรงพยาบาลในสังกัด โดยกำหนดต้องรายงานทุก ๆ 6 เดือน</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ได้ส่งหนังสือถึงนพ.สจ. 76 แห่ง เพื่อกำกับผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จริยธรรมในการปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการปฏิบัติงานมิชอบที่อาจทุจริต ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>เรื่องนี้เป็นผลมาจากการที่กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบพบว่า มีการเบิกจ่ายยามากเกินความจำเป็น ในลักษณะของการซื้อปียา โดยพบว่า ปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นมาจาก 1.กลุ่มข้าราชการสูงอายุเพิ่มมากขึ้น 2.ราคา ยาสูงขึ้น 3.ยาที่เป็นต้นแบบมีราคาสูงขึ้น 4.มีปัญหาโรคเรื้อรังสูง และ 5.ทุจริต</p> <p>ทั้งนี้ ผ่านมา 5 ปี สดง.ยังได้รับการร้องเรียนว่ามีการซื้อปียา รับเงินสวัสดิการใต้โต๊ะ ลือกลบเกลื่อน ในวงราชการสาธารณสุขเหมือนเดิม</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์: เวทีสาธารณะ: (18 ก.ย.59)</p>	<p>ผลกระทบการจดสิทธิบัตรกระท่อม</p> <p>-เสนอบทความ กรณีการจดสิทธิบัตรกระท่อม มีหลายประเด็นที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องรีบยื่นคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรใบกระท่อม ของบริษัทมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นโดยด่วน ขณะนี้ขั้นตอนการอนุมัติสิทธิบัตรไปถึงประเทศต่างๆ ที่ฝ่ายญี่ปุ่นประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้ว จึงต้องรีบคัดค้านไปยังแต่ละประเทศโดยเร็ว สิ่งที่เป็นความบกพร่องสำคัญของกรมฯ คือการละเลยไม่ยอมแก้กฎหมายสิทธิบัตรของไทย ให้แสดงที่มาของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>กรมวิชาการเกษตร ควรมีบทบาทเชิงรุก เนื่องจากกระท่อมถือเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 นักวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชป่า หรือพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป ต้องขออนุญาตและต้องทำ ความตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กับรัฐ</p> <p>กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ต้องร่วมสนับสนุนและผลักดันให้รัฐบาลโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิเสธการ ยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทย และยื่นคัดค้านการขอจดในต่างประเทศ โดยรวบรวมตำรับยาและสูตรยาของหมอพื้นบ้านต่างๆ ที่ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับการระงับปวด ว่าเป็นความรู้ของหมอพื้นบ้าน และปรากฏในหลักฐานต่างๆ ของไทย</p> <p>ทั้งนี้ การคัดค้านสิทธิบัตรควรยื่นคัดค้านทั้งในส่วนที่ เป็นการคัดค้านภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิบัตร เช่น อนุพันธ์ของ Mitragynine ที่มีการยื่นขอจด มีอยู่แล้วในสารสกัดธรรมชาติจากกระท่อม คุณสมบัติของกระท่อมในการ บำบัดอาการปวด เป็นความรู้ของหมอพื้นบ้าน จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายสิทธิบัตรเองที่ต้องมีความใหม่ และมีนวัตกรรมที่สูงขึ้น และการคัดค้านภายใต้กติการะหว่างประเทศ CBD ที่ทั้งไทยและญี่ปุ่นหรือประเทศที่ญี่ปุ่น กำลังยื่นจดนั้นเป็นภาคี รวมทั้งการอ้างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทย (ซึ่งเป็นกฎหมายภายใน ที่เอาหลักการใน CBD มาปรับใช้)</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (19 ก.ย.59)</p>	<p>อุตสาหกรรมยา</p> <p>-เสนอข่าว นายสุพล ชามาศย์ รอง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมยา ซึ่งเป็นหนึ่งในคลังอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยเฉพาะจาก สมุนไพร เนื่องจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยในอนาคต ทั้งนี้ อย.จะต้องเร่งสร้างห้องทดสอบเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับรองยาให้รวดเร็ว โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมตรวจสอบรับรองยาสมุนไพร ขณะเดียวกัน อย.มีแผนที่จะแยกงานส่วนตรวจรับรองงานวิจัยยาออกจากระบบราชการ เพื่อให้มีความคล่องตัว รับรองได้รวดเร็วขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (19 ก.ย.59)</p>	<p>นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมจะต้องแก้ไขกฎหมายลดการผูกขาดโรงพยาบาลรัฐ เปิดโอกาสให้ยาที่ผลิตภายในประเทศเข้าไปขายให้กับโรงพยาบาลรัฐแข่งกับองค์การเภสัชกรรมได้</p> <p>สำหรับแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมยาในขั้นแรก จะเร่งรัดการผลิตยาในบัญชียาหลักก่อน เพื่อทดแทนการนำเข้า ส่วนการตั้งโรงงานผลิตยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตรียมขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ของบีโอไอ ที่จะหมดในปี 2560 ออกไปอีก รวมทั้งการขยายสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้มากกว่าที่บีโอไอกำหนด ไว้ที่ 13 ปี</p> <p>นอกจากนี้ สธ.จำเป็นต้องผลักดันให้แพทย์มีความมั่นใจในการใช้ยาสกัดสมุนไพรของไทย เพราะจะทำให้สามารถลดราคายาลงได้ 40% ปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ ต้องการใช้จ่ายสมุนไพรคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท/ปี แต่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อยาในส่วนนี้ไว้ 10% เพื่อซื้อยาที่ผลิตภายในประเทศ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี เนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่มั่นใจในเรื่องของคุณภาพ</p> <p>-เสนอบทความ ว่า รายงานการศึกษาล่าสุดโดยฝ่ายชีววิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมสุขภาพของบริษัท ทีลอยท์ พบว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการทำวิจัยทางคลินิกด้านยา เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบอาเซียน และมีศักยภาพที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ อย่างไรก็ตามพบว่ามีหลายประเทศในเอเชียประสบความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก และอาจจะคุกคามต่อโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการวิจัยทางคลินิกมาสู่ประเทศ ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ผลประโยชน์ทางสุขภาพที่ได้จากการวิจัยทางคลินิกที่ทำในประเทศไทย ในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 10,500 ล้านบาท โดยมีตัวแปรสำคัญที่เจ้าของโครงการวิจัยทางคลินิกจะตัดสินใจทำการศึกษาในประเทศใด คือ ค่าใช้จ่าย ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และประสิทธิภาพของกฎระเบียบในการทำวิจัย โดยรายงานได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงการปฏิรูปกฎระเบียบโดยรวม และการสร้างคณะทำงานสหวิชาชีพด้านการทำวิจัยทางคลินิกระดับชาติ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยละเอียดในการพัฒนาการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์(17ก.ย.59)</p>	<p>พัฒนามาตรฐานสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก ผู้ผลิตยาสมุนไพรไทย มาตรฐานยาแผนปัจจุบัน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงงานผลิตสมุนไพรไทยผ่านมาตรฐานเพียง 10 แห่ง จากทั้งหมด 1,000 แห่ง เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีงบประมาณในลงทุนจำกัด ไม่สามารถซื้อเครื่องผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถคัดแยกหรือทำสารสกัดที่ตรวจสอบรับรองทางวิทยาศาสตร์ได้ จึงต้องการให้ภาครัฐจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพรที่มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรวจสอบสรรพคุณที่เป็นมาตรฐานสากลให้ผู้ประกอบการเช่าในราคาที่เหมาะสม</p>
<p>ไทยโพสต์(17ก.ย.59)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพราะกฎหมายเดิมบังคับใช้มากว่าสิบปีแล้ว และบริษัทบุหรี่พยายามใช้กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณนักสูบหน้าใหม่ จึงขอให้ผู้ที่กำลังพิจารณากฎหมายดังกล่าว รู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ขอให้รัฐบาลและ สนช.ร่วมกันผลักดันกฎหมายนี้โดยเร็ว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ (19 ก.ย.59)</p> <p>แนวหน้า (19 ก.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก(17ก.ย.59)</p>	<p>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559</p> <p>-เสนอข่าว นายทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากุล อุปนายกสมาคมสปาไทย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ก.ย. 2559 นี้ กำหนดให้กิจการประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรม สบส. ก่อน เพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยให้สปาไทยสู่ระดับสากล คาดมีผู้ประกอบการธุรกิจสปาขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวครบ 100% ใน 3-5 ปีข้างหน้า โดยชาวต่างชาติที่นิยมใช้บริการสปาไทยมากที่สุดคือ จีน ตามด้วยญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ แก่ นพ.สสจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เตรียมพร้อมจดทะเบียนสปา-นวด</p> <p>-เสนอบทความ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ 27 กันยายน 2559 จุดประสงค์เพื่อจัดระเบียบร้านนวดสปา ไม่ให้มีการค้าประเวณี หรือทำผิดกฎหมายอื่น และเพื่อยกระดับป้องกันไม่ให้ภาพลักษณ์ของร้านนวดแผนไทยเสื่อมเสียไปทั่วโลก แต่กลายเป็นเรื่องมีอริตสวย สร้างความเดือดร้อนให้ร้านนวด 1</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หมิ่นแห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมสบส.ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการแก้ไขแล้ว มาตรการเบื้องต้นที่เสนอคือ 1.กำหนดให้มีบัตรประจำตัวผู้มาตรวจ 2.เปิดฮอตไลน์สายด่วน และ 3.ประสานกฎหมายขอใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อน</p> <p>ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กันยายน เครือข่ายนวดแผนไทยได้ยื่นรายชื่อ 8 พันคน ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาความชอบธรรมในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเร่งด่วน และเพิ่มเติมปัญหาการเก็บส่วยที่กำลังเกิดขึ้นกับร้านนวดในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยนายสุกษม อามระดิษ เลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้ให้บริการนวดแผนไทยให้ข้อมูลว่า สบส.อาศัยกฎหมายแสดงอำนาจเหนือหน่วยงานอื่น หรือกระทรวงอื่น ด้วยการไม่รับรองบางหลักสูตรนวดที่เคยเปิดสอนกันมา เช่น หลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกกระบวน หรือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>จาก 3 มาตรการปราบ "ส่วยร้านนวด" หากไม่สำเร็จ มาเฟียร้านนวดอาจต้องเจอกับมาตรการเด็ดขาดของ ม.44 อยู่ที่รัฐบาลว่าจะเห็นใจหมอนวดมากน้อยเพียงไร ?</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ (17ก.ย.59)</p>	<p>จับคลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามชื่อ "รสิตาคลินิก" ภายในห้างเมเจอร์รังสิต จ.ปทุมธานี พร้อมกับควบคุมตัว น.ส.ศุภนิษฐา จันทร์ทอง ผู้ช่วยพยาบาลทำหน้าที่เป็นแพทย์ฉีดยาเสริมความงามให้ลูกค้า ตรวจสอบพบว่า พญ.กาญจนา พิษชา วสุพลวิรุณ เป็นเจ้าของคลินิกทั้งนี้มีการร้องเรียนว่า คลินิกดังกล่าวจ่ายสินค้าและยาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีแพทย์ประจำคลินิก มีเพียงผู้ช่วยพยาบาล นอกจากนี้ ไม่มีเลขทะเบียนหน้าร้านที่ชัดเจน ถือว่ามีความผิด จะดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ขยายโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้ขึ้นทะเบียน</p>
<p>ไทยโพสต์(17ก.ย.59)</p>	<p>สั่งปิดสปาปริตตี</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. พร้อมด้วย นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจห้วยขวาง บุกรับปริตตีเลิฟเวอร์ ผับสปา อยู่ที่อาคารพาณิชย์ขนาด 4 ชั้น สีแยกห้วยขวาง ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. หลังพบว่ามีกรมโฆษณาผ่านเว็บไซต์ในทางล่อแหลมทางเพศ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสั่งปิดบริการทันที</p>
<p>มติชน สยามรัฐ ไทยโพสต์ บางกอกโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น (19 ก.ย.59)</p>	<p>สบส.เตือนคลินิกศัลยกรรม</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรณีคลินิกเสริมความงามนำศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านความงามจากต่างประเทศ อาทิ เกาหลี เข้ามาให้บริการในคลินิก จะต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมาย ต้องแจ้งขออนุญาตกับกรม และต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้ได้ก่อน จึงจะมีสิทธิให้การรักษา หากใช้แพทย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทย จะเข้าข่ายใช้หมอเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ดำเนินการคลินิกมีความผิดฐานปล่อยให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่แพทย์มาดำเนินการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบคลินิกเข้าข่ายผิดกฎหมาย ประชาชนแจ้งเบาะแสที่เฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ หรือเฟซบุ๊ก มือปราบสถานพยาบาลเถื่อนหรือโทรสายด่วน สบส.หมายเลข 0-2193-7999 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น (19ก.ย.59)</p>	<p>สบส.เร่งฟื้นฟูสถานบริการถูกน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ได้สั่งทีมวิศวกร 2 ทีมลงสำรวจความเสียหายของเครื่องมือแพทย์ที่รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภายหลังจากน้ำลด พบว่ายุยูนิตทำฟัน 6 ยูนิตได้รับความเสียหายเล็กน้อยได้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด</p>
<p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (17ก.ย.59)</p>	<p>ยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี การพัฒนาอันดับต้นๆ คือ การยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระบบที่อยากให้เกิดขึ้น ได้แก่ ระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วถึง และสามารถรับรองสิทธิ์ภายใน 15 นาที ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถรักษาได้ทุกที่ ทั่วทุกสิทธิ์ ใน 72 ชั่วโมงแรก มีระบบการส่งต่อคุณภาพ ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบการจ่ายค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMCO โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันกำหนดรูปแบบและอัตราจ่ายของกองทุน จะมีการส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาลของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐานการรักษาที่ทัดเทียมกันต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F	<p>ลดความเสี่ยงในรพ.เป็นศูนย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และองค์กรภาคีเครือข่าย 15 ส่วน ร่วมกันประกาศขับเคลื่อนนโยบาย “ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข” หรือ 2P Safety ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ลดสถิติการฟ้องร้องจากการรักษาพยาบาลที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ หรือให้ความไม่ปลอดภัยเป็นศูนย์</p>
สทท. (17 ก.ย.59)	<p>ไทย-ลาว ลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว โดยมี รศ.ดร.บุญคง สีหะวง รมว.สาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วม ว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และการพัฒนาทวิภาคีการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกัน</p>
สยามรัฐ (18 ก.ย.59)	<p>เสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กในไซต้งานก่อสร้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังองค์การยูนิเซฟ บ.แอสสิริ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กในที่พักคนงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) โดยมีองค์การอนามัยโลก เป็นสภักษ์ยาน ถือเป็นมิติใหม่ของการร่วมมือประชารัฐ เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนและประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของประเทศ และหวังให้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ต่อไป</p>
แนวหน้า (19 ก.ย.59)	<p>สุขภาพเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 5 ปีทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และชุมชน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน 4 กระทรวงหลัก คือ สาธารณสุข มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศึกษาธิการ</p>
บ้านเมือง(17ก.ย.59)	<p>เทคโนโลยีสื่อสารในการบริการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ กระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการประชุมทางไกลระบบวีดีโอ หรือ Video Conference ที่ให้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูลตัวอักษร เหมือนได้เข้าร่วมประชุมกันตามปกติ ช่วยลดภาระการเดินทางของผู้ร่วมประชุม สามารถสั่งการไปยังหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างทันที ช่วยให้บริการด้านสาธารณสุขรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ และเตรียมขยายการประชุมทางไกลระบบวีดีโอลงไปในระดับอำเภอ 76 จังหวัดทั่วประเทศเร็ว ๆ นี้</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>โครงการบริการขาเทียมผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำขาเทียมแก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ขาเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน โดยจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 12-26 กันยายน 2559 เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ที่บริเวณถนนระหว่างกรมการแพทย์และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สามารถเข้ารับบริการทำขาเทียมใหม่ หรือซ่อมแซมขาเทียมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
MGR Online ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น (17ก.ย.59)	<p>โรคปลอกประสาทอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนสาววัยทำงานเสี่ยง โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis : MS) ซึ่งยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด หากเกิดที่เส้นประสาทตา จะส่งผลต่อการมองเห็น เกิดที่สันหลังสมอง ทำให้เห็นภาพซ้อน ชาครึ่งตัว แขนขาไม่มีแรง เป็นมากอาจสูญเสียการเคลื่อนไหว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ วัยทำงานช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการซ้ำ โดยการดูแลสุขภาพตนเอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่เครียด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (19 ก.ย.59)</p>	<p>สำรวจความเครียด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความเครียด หากมีปริมาณเล็กน้อยหรือเหมาะสมถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตนเอง แต่หากมีมากเกินไปจนกระทบจิตใจทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ทั้งทางกาย และทางใจ คือโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิตจึงพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น และมีความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องความเครียด โดยจัดทำ แอปพลิเคชัน smilehub เพื่อนำไปทดสอบด้วยตนเอง โดยจะมีแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น วิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองของแต่ละกลุ่มวัย รวมถึงมีคำแนะนำจากจิตแพทย์ด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ (19 ก.ย.59)</p>	<p>จับยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ ออย. นำหมายศาลเข้าจับกุมนายปรีชา ไกรวุฒินงค์ บ้านเลขที่ 118 ซอยเพชรเกษม 48 ซึ่งเปิดเว็บไซต์ www.baanrduce.com ขายยาลดน้ำหนักผิดกฎหมาย จึงควบคุมตัวพร้อมนำส่งของกลางสอบสวนดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360</p>	<p>ผลิตภัณฑ์อาหารตาโฆษณาอวดอ้างเกินจริง</p> <p>-เสนอบทความ กรณีมีการแชร์ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา หรือ “อาหารตา” อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาสายตาฝ้าฟาง ตามัว มองไม่ชัด ประสาทตาเสื่อม ตาแห้ง เยื่อぶตาอักเสบ เป็นต้น โดยตัวผลิตภัณฑ์มีเลขทะเบียนจาก ออย. พร้อมอ้างบทความทางการแพทย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่กำลังมีปัญหาทางสายตาหลงเชื่อ</p> <p>ด้านนพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เคยชี้แจงต่อแพทยสภาและประชาชนในประเด็นดังกล่าวแล้ว และออย.ได้ประสานไปทางกระทรวงไอซีทีให้ปิดเว็บไซต์ดังกล่าว แต่ยังมีเว็บไซต์ใหม่อีกมาก จึงขอให้ช่วยกันแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป</p>
<p>มติชนออนไลน์ (18 ก.ย.59)</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (19 ก.ย.59)</p> <p>มติชนออนไลน์ (19 ก.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ หมายเหตุ ประชาชน (19 ก.ย.59)</p>	<p>อุบัติเหตุรถพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการส่งต่อเรื่องราวของรถพยาบาลคันหนึ่ง ที่กำลังขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่ประสบอุบัติเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก เทวะทัณณ์ ศรีโสภะ ระบุว่า เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 17ก.ย.59 รถพ.ระยองเกิดอุบัติเหตุที่แยกเกาะกลอย และมีคนใช้หนักในรถ พยาบาลกำลังป้อนหัวใจเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ และขอให้ช่วยกันหลีกเลี่ยงให้รถฉุกเฉิน ทั้งนี้ภายหลังจากการโพสต์เหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และมีผู้แชร์ต่อมากกว่า 8,000 ครั้ง ขณะที่คลิปวิดีโอมีผู้คลิกเข้าชมมากกว่า 472,500 ครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ สพฉ. ผ่าถึงประชาชน เมื่อได้ยินเสียงไซเรน ต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมหลีกเลี่ยง อดรนตักทุกคัน หากอยู่ข้างสุดก็ขอให้ขับชิดซ้าย หากอยู่ขวาสุดก็ขอให้ขับชิดขวา เพื่อให้รถฉุกเฉินสามารถวิ่งไปบริเวณกึ่งกลางได้ ที่สำคัญอยากให้มั่นใจว่า สพฉ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีระบบตรวจสอบรถเหล่านี้ เพราะการจะเปิดสัญญาณไฟขอทาง ต้องเป็นกรณีจำเป็นวิกฤต</p> <p>-เสนอบทความ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเสียชีวิตระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลมากกว่า 20% ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าในการนำส่ง โดยมีสาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาจราจรติดขัด อีกทั้งประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการหลีกเลี่ยงให้รถพยาบาลอย่างเพียงพอ</p> <p>ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนจะมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้สนับสนุนต่อมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพฉุกเฉินและจราจร โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันที่ เบื้องต้นจะนำร่องบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลราชวิถี ตีเส้นช่องทางรถฉุกเฉิน โดยผู้ใช้ถนนสามารถขับรถที่ช่องทางนี้ได้ตามปกติ แต่เมื่อรถฉุกเฉินแล่นมา ก็ให้เบี่ยงออกจากช่องทางดังกล่าว</p>
<p>ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ มติชน (19 ก.ย.59)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ (19 ก.ย.59)</p>	<p>พิษแมงกะพรุน</p> <p>-เสนอข่าว ที่ชายหาดละไม ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี แม่ชาวรัสเซียกับลูกชายวัย 2 ขวบเล่นน้ำทะเลโดนพิษแมงกะพรุนกล่อง โลไฟการ์ตที่เห็นเหตุการณ์รีบนำตัวขึ้นฝั่ง โดยแม่โดนพิษที่บริเวณท้อง ส่วนลูกโดนที่ขา รุนแรงถึงขั้นช็อกหมดสติ หัวใจหยุดเต้น ต้องป้อนหัวใจจนฟื้น และรีบนำส่งรพ. ล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งแม่และลูก ด้านเจ้าหน้าที่ปักป้ายเตือนตลอดแนวชายหาด และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวถูกพิษจากแมงกะพรุนกล่องบริเวณหาดละไม ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.จนถึงวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา ต้องนำส่งรพ. 11 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 20 ราย</p> <p>-ส่วนที่ จ.ตรัง นักเรียนจากนครศรีธรรมราช มาทัศนศึกษาหาดปากเมง เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ลงเล่นน้ำทะเลโดนพิษแมงกะพรุนจนปวดแสบร้อนไป 4 ราย ชาวบ้านต้องช่วยกันนำผักขี้ทะเลมารักษาจนอาการทุเลาลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพมหานครออนไลน์ สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น (19 ก.ย.59)</p>	<p>เรือล่มที่อยุธยา -เสนอข่าว เรือแสวงบุญพร้อมผู้โดยสาร 150 คน ชนเสาตอม่อหน้าวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้โดยสาร นำตัวส่ง รพ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 15 ราย ได้รับบาดเจ็บ 46 คน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 14 คน และมีผู้สูญหายอีก 16 คน</p>
<p>มติชน (18 ก.ย.59)</p>	<p>ผอ.โรงเรียนทำร้ายเด็กพิเศษ -เสนอข่าว นางบัวพาวะดี ฐิติสาร อายุ 59 ปี ชาวบ้านหนองห้าง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ร้องเรียนว่า ด.ช.เอ อายุ 11 ขวบ หลานชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เรียนอยู่ชั้น ป.6 โรงเรียนหนองห้าง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ถูกนายวินัย วงศาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้าง ตบป้องหูซ้าย-ขวาอย่างแรง ใช้คอกสับหัวและตบปาก ตบจมูก จนเลือดกำเดาไหล ได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี แต่คดีไม่คืบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกับญาติเด็กเจรจาไกล่เกลี่ยกัน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งใบรับรองแพทย์ของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ และส่งตัวเด็กไปตรวจอาการที่รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น รวมทั้งได้สอบปากคำพยานบุคคลผู้เห็นเหตุการณ์ 4 ปาก ต่อมาได้ออกหมายเรียกนายวินัย มารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่นายวินัย ให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาล</p>
<p>ไทยรัฐ (19 ก.ย.59)</p>	<p>อุบลฯ นำทีมเลิกบุหรี่ -เสนอข่าว นายวานิช สายยืน สสอ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นำทีมเจ้าหน้าที่โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ใช้เครือข่ายหมออนามัย ออมส. กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มเครือข่ายผู้เลิกบุหรี่เลิกเหล้า ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่</p>
<p>มติชน(17ก.ย.59)</p>	<p>โรคมะเร็งลำไส้ -เสนอบทความว่า รพ.หาดใหญ่ มีศูนย์โรกระบบทางเดินอาหารและตับ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในพื้นที่ภาคใต้ โดย พญ.วรรณมา อังศุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบริการระบบสุขภาพ รพ.หาดใหญ่ ให้ข้อมูลว่า ในการตรวจคัดกรองโรค ชั้นแรกจะตรวจหาเลือดในอุจจาระ นอกจากนี้ ยังมีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ รวมทั้งการสวนแบ่งเพื่อเอกซเรย์ เมื่อพบก้อนเนื้อมะเร็ง แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อบางส่วน หรือทั้งหมดเพื่อส่งตรวจ และทำการรักษาต่อไป สิ่งสำคัญควรเน้นการตรวจคัดกรองหาเลือดในอุจจาระก่อน โดยใช้ชุดตรวจที่เรียกว่าการทำฟิตเทสต์ (Fit test) ก่อนส่งตรวจยืนยันผลด้วยการส่องกล้อง ซึ่งการตรวจฟิตเทสต์ ถือว่ามีความแม่นยำระดับหนึ่ง และใช้งานได้สะดวก ราคาถูก ขณะนี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป อยู่ระหว่างการประเมินความคุ้มค่าเกี่ยวกับการตรวจด้วยวิธีนี้ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภค รับประทานพวกผักผลไม้ที่มีกากใยเพิ่มขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และไม่เครียด รวมทั้งมีการตรวจคัดกรอง เพราะหากพบว่ามีรอยโรคในการเกิดมะเร็ง ก็จะสามารถรักษาได้ตั้งแต่นั้น ๆ</p>
<p>ไทยรัฐ(17ก.ย.59)</p>	<p>โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง -เสนอข่าว ศ.นพ.ธานีทร อินทรกำธรชัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่าอุบัติการณ์ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทยอยู่ที่ 10 คนต่อแสนประชากรต่อปี โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 3,000 ราย ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย โดยภาพรวม โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้ร้อยละ 60 แต่หากรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉีดแอนติบอดี จะเพิ่มโอกาสโอกาสหายขาดอีก 15-20% แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 6 หมื่นบาท และต้องให้ 6 ครั้ง ขณะนี้มีเพียงผู้ป่วยสิทธิข้าราชการที่รักษาฟรี ส่วนประกันสังคมขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล แต่ในบัตรทองผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง จึงมีความพยายามผลักดันให้บรรจุยาแอนติบอดีเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิบัตรทองมีโอกาสเข้าถึงการรักษา ซึ่งในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ได้บรรจุยาแอนติบอดีนี้ในระบบบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว</p>
<p>เดลินิวส์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>ช่วยเหลือเด็ก-สตรี -เสนอข่าว กทม.เปิดศูนย์สาธารณสุข 68 แห่ง ช่วยเหลือเด็ก-สตรีโดนกระทำทารุณรุนแรง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>เตรียมพร้อมรับผู้เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์</p> <p>-เสนอข่าว นายประเวศ หมดเสี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในวันที่ 20 - 28 กันยายน 2559 นี้ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดเที่ยวบินพิเศษเหมาลำ 9 เที่ยวบิน ไร่รองรับผู้เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมกับมีหน่วยต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวก ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลกองบิน 56 สภ.คลองหอยโข่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา</p>
<p>บ้านเมือง(17ก.ย.59)</p>	<p>เครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว ในงานไทยแลนด์ แล็บ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล 2016 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.59 ณ ไบเทค บางนา จะมีการนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มากที่สุดในอาเซียน โดยหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาจัดแสดงคือ เครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมของโรคติดเชื้อ (Ultra Fast Lab Chip Realtime PCR G2-4)</p> <p>โดยเครื่องดังกล่าวสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของโรคติดเชื้อ เช่น ไวรัสซิกา เมอร์ส อีโบล่า ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น โดยใช้หลักการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา โดยใช้เทคโนโลยีแล็บชิพ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำสูง สามารถรายงานผลการติดเชื้อได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงสามารถนำไปใช้กับหน่วยตรวจเคลื่อนที่ได้อีกด้วย</p>
<p>บ้านเมือง(17ก.ย.59)</p>	<p>วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาค สเต็มเซลล์โลก 17 ก.ย.59 ภายใต้แนวคิด "Thank You Stem Cell Donor" ผ่านโซเชียลมีเดีย โพสต์ภาพสัญลักษณ์หัวใจดวงน้อย (Mini Heart) พร้อมติด hashtag #17Sep2016 #WMDD2016 #thankyudonor #Thailand เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า 28 ล้านคนทั่วโลก ที่ได้มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วย และในวันเสาร์ที่ 17 ก.ย.59 เวลา 08.30-15.30 น. เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต พร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ โดยได้รับ "เสื้อยืดวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก" เป็นที่ระลึก</p>
<p>เดลินิวส์ (18 ก.ย.59)</p>	<p>60 ปี โรคมินามาตะ</p> <p>-เสนอบทความว่า เป็นเวลา 60 ปีแล้ว นับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นค้นพบ "โรคมินามาตะ" หรือ "โรคจากสารพิษของสารปรอท" อย่างเป็นทางการ แต่ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข โดย ชิโนบุ ซาคาโมโตะ หนึ่งในผู้ป่วยโรคมินามาตะแต่กำเนิด ได้ออกแถลงการณ์ไปทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนได้รู้จักกับโศกนาฏกรรมจากโรคมินามาตะ และอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท ล่าสุด ได้เดินทางมาประเทศไทย อยากให้รัฐบาลรับรองผู้ป่วยที่ฟ้องคดีอยู่ว่าเป็นโรคมินามาตะจริง และอยากให้มึระบบการรักษาพยาบาลที่พร้อมและเข้าใจโรคนี้จริง ๆ</p> <p>อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสุขภาพคน และสิ่งแวดล้อมจากพิษภัยของสารปรอท โดยมีกรอบเวลาที่ให้ประเทศภาคีของอนุสัญญา ต้องเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปรอทภายในปี ค.ศ.2020 หรือปี พ.ศ.2563 และรัฐบาลต่าง ๆ จะต้องสั่งปิดเหมืองปรอทให้หมดภายใน 15 ปี ปัจจุบัน มีประเทศที่ลงนามรับรองอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว 128 ประเทศ และประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว 29 ประเทศ</p> <p>ประเทศไทยแม้จะไม่ได้เป็นประเทศภาคีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท แต่สามารถเข้าร่วมกับอนุสัญญาได้โดยการทำภาคยานุวัติ (Accession) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยร่วมมีบทบาทอยู่ในอนุสัญญาฉบับนี้ต่อไปได้</p> <p>เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมขบวนการปกป้องภัยคุกคามนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งศักยภาพ ที่จะเป็แหล่งกำเนิดสารปรอทอยู่มาก เช่น การใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเคมีที่มีการใช้สารปรอท การสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม เตาเผาขยะ ฯลฯ</p>
<p>เดลินิวส์(17ก.ย.59)</p>	<p>บุหรื</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า วัยรุ่นที่รับควันบุหรืมือสองในบ้าน มีโอกาสติดบุหรืเพิ่มขึ้น 1.4 ถึง 2.1 เท่า และวัยรุ่นที่รับควันบุหรืมือสองนอกบ้าน มีโอกาสติดบุหรืเพิ่มขึ้น 1.3 ถึง 1.8 เท่า ของวัยรุ่นที่ไม่ได้รับควันบุหรืมือสอง และยังมีหลักฐานว่า พ่อแม่สูบบุหรื เพิ่มความเสี่ยงที่ลูกจะติดบุหรืได้มากขึ้น อีกทั้งการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี พ.ศ. 2557 มีนักสูบบุหรืใหม่เกิดขึ้น 2 แสนคน โดยหนึ่งแสนคนติดบุหรืก่อนอายุ 17 ปี จึงอยากเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรืทุกคน พยายามไม่สูบบุหรืในทุกที่ที่มีเด็กและเยาวชนอยู่ด้วย เพื่อลด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โอกาสการเสด็จเยือนของเด็กรุ่นเยาว์และเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย.นี้
เดลินิวส์ กรอบข่าย (18ก.ย.59)	ญี่ปุ่นเสนอกรม.ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น เตรียมเสนอมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมด จากเดิมที่มีระเบียบแยกพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ อีกทั้งยังเป็นมาตรการปกป้อง "ผู้สูบบุหรี่มือสอง" ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ที่ต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
ข่าวสด (18 ก.ย.59)	ดารวจินเสียชีวิตจากการใช้แพทย์แผนจีนรักษา มะเร็ง -เสนอข่าว บีบีซีรายงานกระแสข่าวการเสียชีวิตจากการแพทย์แผนจีน หลังจาก น.ส.ฉือ ถึง นักแสดงชาวจีน วัย 26 ปี เสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อ 7 ก.ย. หลังรักษา มะเร็งด้วยวิธีการครอบแก้ว ทั้งนี้ การแพทย์แผนจีนถือเป็นทางเลือกที่นิยมใช้ในการป้องกันโรค และรักษาอาการป่วยเล็กน้อย ขณะที่บางส่วนเชื่อมั่นว่าสามารถรักษาโรคได้ดีกว่าแพทย์แผนตะวันตก
เว็บไซต์คมชัดลึก (17ก.ย.59)	ขยายผลจากยาพาราเซตามอล -เสนอข่าว แคนาดาสั่งปรับปรุงฉลากยาแก้ปวดลดไข้ อะเซตามิโนเฟน หรือที่รู้จักในชื่อ พาราเซตามอล ให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อลดอันตรายต่อบุคคลที่อาจถึงแก่ชีวิตได้
คมชัดลึก (19 ก.ย.59)	เบลเยียมการุณยฆาตเด็กคนแรกของโลก -เสนอข่าว นายวิม ดิสเทลมานส์ ประธานคณะกรรมการการุณยฆาตกลางของเบลเยียม เผยว่า มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายอายุ 17 ปี ได้รับอนุญาตให้ทำการุณยฆาตเป็นรายแรกของประเทศและของโลก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557 โดยขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มต้นจากคำขอจากผู้ป่วยเอง และผู้ปกครองต้องอนุมัติ จากนั้นจะมีการประเมินสภาพทางจิตของผู้ป่วยด้วยจิตแพทย์อีกชั้นหนึ่ง

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

